

หัวข้อข่าว : พท.เมินกกด.สอย20ว่าที่ส.ส.

วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ : 4 มิถุนายน 2566

ที่มา : <https://siamrath.co.th/>

## พท.เมินกกด.สอย20ว่าที่ส.ส.

ทวิต แชร์ Share

๕ มิถุนายน 2566 23:01 น. สยามรัฐออนไลน์ การเมือง



ประเสริฐระบุหาก 20 ว่าที่ส.ส.ถูกกกด.เชือดเป็น เพื่อไทย-ก้าวไกล ไม่กระทบการจัดตั้งรัฐบาล เชื่อหากเลือกตั้งใหม่ก็ได้กลับมาเหมือนเดิม  
อลงกรณ์ หวังประเทศเดินหน้าตามครรลองปชต. วอนหยุดปลุกระดมสร้างความเกลียดชัง หวั่นซ้ำรอย 6 ตุลาฯ19 ด้านกรุงเทพโพลล์ ชี้คนกรุง  
หวังรัฐบาลใหม่เร่งแก้ไขปัญหาปากท้อง ลดค่าครองชีพ

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.66 นายประเสริฐ จันทรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เตรียม  
ประกาศรับรองส.ส. ท่ามกลางกระแสข่าวว่าที่ 20 ส.ส. ที่อาจจะถูกสอย หากเป็นว่าที่ส.ส.ของพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกล(ก.ก.) จะกระทบ  
กับการจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่ ว่า ยังไม่อยากคิดไปถึงขั้นนั้น แต่ถามว่ากระทบหรือไม่ จริงๆ ก็ไม่กระทบ และไม่ใช่อุปสรรคอะไรในการจัดตั้งรัฐบาล

นายประเสริฐ กล่าวว่า ทั้งนี้อย่างน้อยกกต.ต้องรับรองให้ได้ 95% ก่อน เท่ากับ 475 คน หากขาดไป 20 ก็อาจจะทำอะไรเปลี่ยนไปบ้างนิด  
หน่อย ส่วนในกรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ กกต.คงจะจัดให้มีการเลือกตั้งเร็ว และมั่นใจว่าประชาชนจะเลือกฝั่งเราอยู่

ด้าน นายอลงกรณ์ พลบุตร รักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กเรื่อง สปิริตประชาธิปไตย Spirit of Democracy อย่างน่า  
สนใจโดยมีความดังนี้ ประชาธิปไตยเป็นระบอบการเมืองการปกครองที่เรียบง่ายและมีสปิริต ประชาชนเลือกตั้งเสร็จ ใครชนะก็เป็นรัฐบาล ใคร  
แพ้ก็เป็นฝ่ายค้าน

หัวข้อข่าว : พท.เมินกต.สอย20ว่าที่ส.ส.

วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ : 4 มิถุนายน 2566

ที่มา : <https://siamrath.co.th/>

พรรคก้าวไกลชนะได้เสียงอันดับ1 มีสิทธิ์และความชอบธรรมในการจัดตั้งรัฐบาลโดยต้องรวมเสียงให้ได้เกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎร แต่ถ้าทำไม่ได้ก็เป็นสิทธิ์ของพรรคเพื่อไทยอันดับ 2 และพรรคภูมิใจไทยอันดับ3 ในการจัดตั้งรัฐบาลต่อไป

ผมหวังว่าวุฒิสมาชิกจะสนับสนุนแนวทางนี้ของสภาผู้แทนราษฎรในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี เมื่อจัดตั้งรัฐบาลได้มีนายกรัฐมนตรีแล้วก็ให้ทำงาน 4 ปี ฝ่ายค้านทำหน้าที่ถ่วงดุลตรวจสอบรัฐบาล แต่ละฝ่ายมีโอกาสทำงานเท่ากันในการพิสูจน์ผลงานแล้วตัดสินใจด้วยคะแนนเสียงของประชาชนในการเลือกตั้งครั้งต่อไป

ประชาธิปไตยต้องมีสปิริต รู้แพ้รู้ชนะเหมือนแข่งกีฬา ถ้าเราไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง แล้วเราจะให้ประชาชนมาออกเสียงลงคะแนนทำไม การยอมรับผลการเลือกตั้งเป็นหลักสำคัญในระบอบประชาธิปไตย ที่น่าวิตกคือมีการปล่อยข่าวเฟคนิวส์ข่าวดีลับข่าวฐานทัพอเมริกา ข่าวอเมริกาหนุนหลัง ข่าวรัฐบาลแห่งชาติ ข่าวเลือกตั้งโมฆะมีคลิปปลุกระดมสร้างความเกลียดชังมุ่งดิสเครดิตฝ่ายตรงข้ามออกมาถ้อยทั้งในสื่อหลัก สื่อโซเชียล เหมือนการปลุกผีคอมมิวนิสต์ในเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519

ข่าวสารเหล่านี้สร้างความความแตกแยกในบ้านเมือง ไม่เป็นผลดีต่อประเทศชาติ อย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย ประชาธิปไตยไม่ได้สร้างด้วยความเกลียดชังแต่สร้างด้วยการเคารพในความเห็นต่างอย่างมีเหตุผลด้วยสันติวิธีและขันติธรรม การเปลี่ยนผ่านอำนาจจากรัฐบาลหนึ่งสู่อีกรัฐบาลหนึ่งควรเป็นไปโดยราบรื่นและรวดเร็ว ประเทศกำลังเผชิญวิกฤติเศรษฐกิจอย่าซ้ำเติมด้วยวิกฤติการเมือง หนทางเดียวคือช่วยกันทำให้ประเทศของเราเดินไปข้างหน้าตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยครับ

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อธิการบดี และแกนนำพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยภรรยา นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน อธิการบดีพรรคชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ตลาดเกิดไท ตลาดคู่ จ.นครราชสีมา เป็นตลาดค้าส่งใหญ่ในจังหวัด เพื่อพบปะพูดคุยกับพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนผู้มาจับจ่ายใช้สอย

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ตนมาในฐานะว่าที่ ส.ส.บัญชีรายชื่อ วันนี้ได้รับฟังปัญหาจากผู้ค้าในตลาดซึ่งตนได้พูดคุยแทบเกือบทุกแผงค้าเช่น ปลา ผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์ ของแห้ง ต่างสะท้อนปัญหาเรื่องการค้าขายไม่ดี ไม่มีกำลังซื้อมาระยะหนึ่ง จนต้องขาดทุน ซึ่งปัญหานี้ก็ตรงกับแนวทางของว่าที่รัฐบาลชุดใหม่ ที่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 7 ชุด เพื่อตอบสนองประชาชน โดยการรับฟังปัญหาด้านนี้จะตรงกับเรื่องเศรษฐกิจปากท้อง ตนจะรวบรวมข้อมูลและเสนอไปยังพรรคเพื่อไทย และเมื่อสภาเปิดต้องมีการหารือกัน

"จากนี้เราต้องมานั่งคิดในเรื่องการทำงาน ในส่วนของการเพิ่มโอกาสให้กับผู้ผลิตที่เป็นเกษตรกร และเพิ่มตลาดให้กับผู้ขาย เพราะวันนี้ สินค้าเกษตรชนิด ผัก เป็นเรื่องน่าห่วงที่สุดแต่ผมเชื่อว่าหากมีการตั้งรัฐบาลสำเร็จเรื่องเหล่านี้จะมีการหยิบยกขึ้นมาแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องจากนโยบายของทุกพรรคให้ความสำคัญในเรื่องเศรษฐกิจปากท้องของประชาชน" นายสมศักดิ์ กล่าว

วันเดียวกัน กรุงเทพโพลล์ โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง นโยบายที่คนไทยคาดหวัง หากได้รัฐบาลชุดใหม่ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศจำนวน 1,120 คน พบว่า เรื่องที่ประชาชนอยากขอให้ว่าที่รัฐบาลชุดใหม่ แก้ปัญหามากที่สุดคือ ปัญหาปากท้องค่าครองชีพสูง ชาวของ ราคาแพง คิดเป็นร้อยละ 75.9 รองลงมาคือ ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 57.2 ปัญหาเสพติดอาชญากรรม คิดเป็นร้อยละ 50.1 ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ คิดเป็นร้อยละ 40.1 และปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น คิดเป็นร้อยละ 34.4 สำหรับนโยบายที่เฝ้ารอและคาดหวังจากว่าที่รัฐบาลชุดใหม่คือ ลดค่าครองชีพเช่น ลดค่าไฟฟ้า รถไฟฟ้าราคาถูกลง คิดเป็นร้อยละ 67.1 รองลงมาคือปราบปรามยาเสพติด คิดเป็นร้อยละ 45.9 สร้างงาน สร้างรายได้ คิดเป็นร้อยละ 44.3 สวัสดิการการรักษาฟรีทั่วไทยคิดเป็นร้อยละ 40.2 และสวัสดิการเด็กเล็ก / ผู้สูงวัย คิดเป็นร้อยละ 39.8 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.เรื่องที่ยกมาขอให้ว่าที่รัฐบาลชุดใหม่ แก้ปัญหามากที่สุด (เลือกตอบได้มากกว่า 1ข้อ) ปัญหาปากท้องค่าครองชีพสูง ชาวของราคาแพง ร้อยละ 75.9 ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ร้อยละ 57.2 ปัญหาเสพติด อาชญากรรม ร้อยละ 50.1 ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ร้อยละ 40.1 ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ร้อยละ 34.4 ปัญหาการศึกษาการเรียนรู้ ร้อยละ 26.8 ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ความแตกแยกในสังคม ร้อยละ 24.0 ปัญหาภัยธรรมชาติและโรคระบาด ร้อยละ 15.5 อื่นๆ อาทิ แก้อักรัฐธรรมนูญ การศึกษา น้ำมันแพง ร้อยละ 2.3

2.นโยบายที่เฝ้ารอและคาดหวังจากว่าที่รัฐบาลชุดใหม่ (เลือกตอบได้มากกว่า 1ข้อ) ลดค่าครองชีพเช่น ลดค่าไฟฟ้า รถไฟฟ้าราคาถูกลง ร้อยละ 67.1 ปราบปรามยาเสพติด ร้อยละ 45.9 สร้างงาน สร้างรายได้ ร้อยละ 44.3 สวัสดิการการรักษาฟรีทั่วไทย ร้อยละ 40.2 สวัสดิการเด็กเล็ก / ผู้สูงวัย ร้อยละ 39.8 ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ / เงินเดือนปริญญาตรี ร้อยละ 37.5 ปฏิรูปการศึกษา ร้อยละ 33.8 แก้ปัญหาเศรษฐกิจ ช่วยเหลือ SMEs ร้อยละ 32.3 ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ร้อยละ 30.4 ปฏิรูปที่ดินทำกิน ร้อยละ 26.2 นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 25.2 การปฏิรูปกองทัพ ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร ร้อยละ 21.1 จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ร้อยละ 20.8 เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ร้อยละ 15.7 อื่นๆ อาทิ ไม่คาดหวังหนี้ออกระบบ ประกันราคาสินค้าเกษตร ร้อยละ 2.0